



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน

กรมการปกครอง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ปค. ๑ ชั้น ๒

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. โครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (D-CAST)	- ขอให้ทุกอำเภอดำเนินงานโครงการ อำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (D-CAST) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน	ทุกอำเภอ
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๑. ขอให้จังหวัด/อำเภอ เตรียมพร้อมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ทั้งด้านสถานที่และด้านอื่น ๆ โดยใช้ข้อมูลจากการ Re X-ray และหากข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนให้จัดทำให้สมบูรณ์ ๒. ขอให้จังหวัด/อำเภอ รวบรวมข้อมูลข่าวสารการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดว่าเป็นผลงานของหน่วยงานใด และรายงานให้กรมการปกครองทราบตามแบบรายงานของ สน.อส.	จังหวัด/อำเภอ จังหวัด/อำเภอ
๓. อารูฐปืน	๑. ขอให้นายอำเภอดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายในการออกใบอนุญาตใบ ป.๓ และเมื่อออกใบ ป.๓ แล้วให้ติดตามในการออกใบ ป.๔ และรายงานให้กรมการปกครองทราบทุกวัน ๒. ขอให้จังหวัด/อำเภอ ดูแลรักษาอารูฐปืนที่กรมการปกครองได้จัดส่งให้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ขอให้จังหวัด ๓ จังหวัด ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลอารูฐปืน อพป. รายงานให้กรมการปกครองทราบ ๔. ขอให้นายอำเภอที่รับตำแหน่งใหม่ตรวจสอบข้อมูลอารูฐปืนให้ถูกต้องเรียบร้อย	นายอำเภอ จังหวัด/อำเภอ จังหวัด ๓ จังหวัด นายอำเภอ
๔. การแก้ไขปัญหาความยากจนในระบบ ThaiQM	๑. ขอให้อำเภอให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา ThaiQM ซึ่งอำเภอเป็นหน่วยงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลและให้ชี้แจงหากเกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ทำการปกครองจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงให้กับอำเภอ ๒. ขอให้อำเภอเร่งรัดแก้ปัญหาให้กับประชาชนในครัวเรือนที่สำรวจไว้ในระบบ ThaiQM โดยใช้เมนูแก้จนที่สภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดไว้เป็นแนวทาง ๓. ขอให้อำเภอพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหา	อำเภอ อำเภอ อำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๔. ขอให้อำเภอใช้กลไก ศจพ.อ. บูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐราชการ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว</p> <p>๕. เมื่ออำเภอแก้ไขปัญหาสำเร็จแล้วขอให้อำเภอบันทึกผลการแก้ไขปัญหาในระบบ ThaiQM ของกรมการปกครอง https://thaiqm.com/core/user/index.php และประชาสัมพันธ์ผลการแก้ไขปัญหาให้สังคมได้รับทราบผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ</p> <p>๖. ขอให้นายอำเภอตรวจสอบความก้าวหน้าของการแก้ปัญหาเป็นรายข้อ หากปัญหาใดเกินศักยภาพของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้เร่งรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปด้วย</p> <p>๗. ขอให้นายอำเภอกำกับดูแลการบันทึกผลการแก้ไขปัญหาในระบบ ThaiQM ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด</p> <p>๘. ขอให้นายอำเภอรายงานผู้บังคับบัญชาผ่านระบบสารสนเทศที่กำหนดไว้ https://executive.moi.dopa.go.th (Dashboard) https://warroom.moi.go.th/dcast/</p>	<p>อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p> <p>นายอำเภอ</p> <p>นายอำเภอ</p> <p>นายอำเภอ</p>
<p>๕. วันดินโลก (World Soil Day)</p>	<p>๑. ขอให้จังหวัด/อำเภอ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่</p> <p>๒. ขอให้จังหวัด/อำเภอ เริ่มต้นดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ หรือในวันที่ใกล้เคียงต่อเนื่องกัน (การจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยใช้ศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอเป็นสถานที่จัดงาน โดยมีกิจกรรม เช่น การเดินรณรงค์, การประกาศเจตนารมณ์, นิทรรศการวันดินโลก ประชุม/บรรยาย/เสวนา, ตลาดนัดสินค้าเกษตรจากดินดี, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, การประกวดและแข่งขัน, การเฉลิมฉลองวันดินโลก, กิจกรรม Workshop DIY, กิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ด้านดินและอาหาร และให้มีสัญลักษณ์ในการจัดกิจกรรมคือ สัญลักษณ์ World Soil Day, ๑๓๐ ปี กระทบวงมหาดไทย, Chang for Good และ มหาดไทย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๖. โครงการ ITA</p>	<p>๑. ขอให้อำเภอดำเนินงานโครงการ ITA ตามคู่มือที่กรมการปกครองจะจัดส่งให้และให้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ขอให้นายอำเภอดูแลเรื่องการประเมินผลงานที่กระทำโดยหน่วยงานจากภายนอกให้ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>อำเภอ</p> <p>นายอำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๗. โครงการศูนย์ราชการสะดวก GECC	๑. ขอให้อำเภอทุกอำเภอสมัครเข้ารับการประเมินโครงการศูนย์ราชการสะดวก GECC ๒. ทุกจังหวัดต้องผ่านการประเมินอย่างน้อยร้อยละ ๕๐	ทุกอำเภอ ทุกจังหวัด
๘. โครงการ อำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ (D-CAST)	- ขอให้อำเภอนำร่อง ๑๐ อำเภอ ดังนี้ อ.วังเจ้า จ.ตาก อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น อ.เทพา จ.สงขลา อ.หันคา จ.ชัยนาท อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ให้เตรียมรับการตรวจจากคณะกรรมการ	อำเภอนำร่อง ๑๐ อำเภอ
๙. โครงการเศรษฐกิจแบบ BCG	- ขอให้จังหวัด/อำเภอ เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการเศรษฐกิจแบบ BCG เป้าหมาย ๘๗๘ อำเภอต้องอย่างน้อยมี ๑ Quick-Win ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภค หรือเพื่อการป้องกันอุทกภัย/ภัยแล้ง	จังหวัด/อำเภอ
๑๐. การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดจังหวัด/นายอำเภอ	- ขอให้ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ประสานการทำงานต่าง ๆ ให้ดีต่อย่าให้มีการตกลงหรือผิดพลาด	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ

งานการประชุม
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการกรม
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐